



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ  
เรื่อง นโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ  
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยหลักเกณฑ์ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดวัน เวลา ในการสอบภาค ก และภาค ข  
ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการสอบแข่งขันจัดสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข มาตรฐาน  
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ประกอบกับที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาอำนาจเจริญ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติให้  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ดำเนินการรับสมัครสอบ จัดการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรู้  
ความสามารถทั่วไป ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่  
อาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
ภายในวันจันทร์ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีมาตรการป้องกันการทุจริต  
ในการสอบแข่งขันและกำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สอดส่อง กำกับ ดูแลกาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต  
และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบ  
คุณธรรม ความเสมอภาคความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ  
จึงกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริตมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ  
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ถือเป็นนโยบายและให้ความสำคัญสูงสุด  
ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในครั้งนี้ ผู้บริหารทุกระดับ  
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และนโยบาย แนวปฏิบัติ  
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งการอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนและเกิดความเสียหาย  
ต่อทางราชการ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้น

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ จะดำเนินการในการป้องกันและ  
แก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยอาจจะติดกล้องวงจรปิดไว้ในจุดสำคัญ เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหว

/รวมทั้ง....

รวมทั้ง เปิดช่องทางรับฟังการแจ้งข้อมูลเบาะแส และการหาข่าวในทางลับ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลรักษาความปลอดภัยของสนามสอบ ใช้มาตรการที่เห็นสมควรแก่ผู้เข้าสอบ เช่น การบันทึกภาพผู้เข้าสอบไว้เป็นหลักฐาน การตรวจค้นบุคคล โดยห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ การเรียกมาให้ถ้อยคำ หรือการสั่งมิให้กระทำการในกรณีใดๆ ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบอาจไม่ได้รับความสะดวกจากการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

๓. ห้ามมิให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

๔. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สอดส่อง กำกับดูแลเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดอย่างใกล้ชิด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้เข้าสอบแข่งขันฯ เพื่อให้สอบบรรจุได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในครั้งนี้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกค่าใช้จ่ายอื่นใดจากการสอบแข่งขันฯ หรือมีเหตุการณ์ใดที่ส่อไปในทางไม่สุจริต ขอให้แจ้งโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ ต่อไปนี้

๕.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

(นางปติมา กาญจนากาศ) โทร ๐๘๙ ๘๔๖ ๕๖๕๗

๕.๒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ

(นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ) โทร ๐๘๕ ๗๗๔ ๖๓๗๔

๕.๓ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

(นายเชมพิชญ์ บั้งทอง) โทร ๐๘๓ ๒๘๒ ๙๓๕๒

หรือแจ้งความกับสถานีตำรวจทันที

อนึ่ง ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ควรตระหนักถึงผลกระทบในอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อตนเอง หากมีการทุจริตจริงในการสอบแข่งขันฯ เพราะนอกจากจะถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ยังจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยและถูกดำเนินการทางด้านกฎหมายต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. \_\_\_\_\_

(นางปติมา กาญจนากาศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๓๓๕



สพ.อำนาจเจริญ	กลุ่ม/หน่วย
เลขที่ 10429	<input checked="" type="radio"/> ส่วนอำนวยการ <input type="radio"/> อำนวยการ <input type="radio"/> พิษณุบาล
ว. พ.ศ. 2566	<input checked="" type="radio"/> บุคคล <input type="radio"/> อื่น <input type="radio"/> ต.สน. <input type="radio"/> กฎหมายและคดี
	<input type="radio"/> ส่งเสริม <input type="radio"/> นิเทศ <input type="radio"/> การศึกษาทางไกล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๓๓๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อทราบและดำเนินการ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ห้ามมิให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสารจำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

๒. สอดส่อง กำกับ ดูแล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบ

๓. กำหนดบุคคลในทางลับ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม บุคคลที่มีพฤติการณ์กรณีดังกล่าว และมีให้แต่งตั้งเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสอบ

อนึ่ง หากมีเหตุการณ์ใดที่ส่อไปในทางทุจริต ให้รายงานไปยังศูนย์ปฏิบัติการการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๐ - ๒ หรือรายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด่วนที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร คินะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๐ - ๒